

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม Hole In One1 ชั้น ๑ โรงแรมทีนิตี้ ไฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p><b>ระเบียบวาระที่ ๑</b> เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>เนื่องจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย ตัดภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ นายวินัย วิทยานุกูล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมไปพลางก่อน เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม นายวินัย วิทยานุกูล ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p><b>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b></p> <p>นายวินัย วิทยานุกูล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย ตัดภารกิจในช่วงเช้า จึงได้มอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมไปพลางก่อน เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบจักได้แจ้งเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยมาประชุม</p> <p>เมื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยมาเข้าประชุม สภามหาวิทยาลัยได้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัย (กสว.)</p> <p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการวิจัย (กสว.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านนโยบายการวิจัยเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และในอนาคตงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งหมดจะถูกโอนมายังกองทุนส่งเสริมการวิจัยทั้งหมด โดยประมาณ ๒๘,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ซึ่ง กสว. จะทำหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงกำหนดทิศทางในการวิจัยว่าเป็นอย่างไร</p> <p><b>เรื่องให้อธิการบดีแจ้งให้ทราบ</b></p> <p>รองศาสตราจารย์สุพรรณม สุตสนธิ รองอธิการบดี รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อสภามหาวิทยาลัย</p> <p><b>มติที่ประชุม:</b> รับทราบ</p>	
๒	<p><b>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b> ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒</p>	<p><b>มติที่ประชุม:</b> รับรองรายงานการประชุม ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	<p><b>เรื่องสืบเนื่อง</b> ๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม  ๓.๑.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p><b>สรุปสาระสำคัญ :</b> ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังนี้</p> <p>๑) ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายนิติกรและเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย /นิติกร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๓.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ	๒) เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ฝ่ายนิติกรและเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนออธิการบดีลงนามออกประกาศ <b>มติที่ประชุม:</b> รับทราบการดำเนินการ	
๔	<b>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b> ๔.๑ พิจารณานุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	<b>มติที่ประชุม :</b> อนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔ ราย ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จำนวน ๑ ราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ ราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	<b>มติที่ประชุม:</b> รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ฝ่ายแผนและนโยบาย
	๔.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	<b>มติที่ประชุม:</b> : ๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ให้นำเสนอข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้วจัดเก็บเงินรายได้ได้จำนวนเท่าใด มีการเบิกจ่ายเท่าใด ในการประชุมครั้งต่อไป	ฝ่ายแผนและนโยบาย
	๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	<b>มติที่ประชุม:</b> : รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ฝ่ายแผนและนโยบาย
	๔.๕ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ฝ่ายแผนและนโยบาย
	๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	๔.๗ พิจารณาร่าง ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยงานสนับสนุน	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	๔.๙ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒) คณะบริหารศาสตร์	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒) จาก นายชยันต์ ชัยพุกเกษะนนท์ เปลี่ยนเป็น นางสาววันัญญา ทองทิพย์	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๑๐ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘) คณะบริหารศาสตร์	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ หลีกคำ เปลี่ยนเป็น นางสาวไฉพร พลอยวิเลิศ	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๑๑ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘) คณะบริหารศาสตร์	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนี้ จาก นายอภิชัย สารทอง เปลี่ยนเป็น นายชัชวาลย์ ศรีมนตรี จาก นายธนกร ญาณกาย เปลี่ยนเป็น นายธรรมรัตน์ บุญรอด	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๑๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) (พื้นที่นวมน)	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) (พื้นที่นวมน)	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๑๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติโอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะเทคโนโลยีการเกษตร	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบการขออนุโลมโอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะเทคโนโลยีการเกษตร คงเหลือ ๓ ราย ดังนี้ ๑) นายพิรพจน์ นิตพจน์ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภิกา นาสินพร้อม ๓) นางสาวจิระนันท์ อินทรีย์	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๑๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะเทคโนโลยีการเกษตร	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงประเมินผลการเรียน จาก S/U เปลี่ยนเป็น A-F ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๑๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะเทคโนโลยีการเกษตร	<b>มติที่ประชุม:</b> ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงประเมินผลการเรียน จาก S/U เปลี่ยนเป็น A-F ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๑๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุหลักสูตรในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพปฏิบัติการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	
	๔.๑๗ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ....	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๓	
	๔.๑๘ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมเพื่อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ระยะสั้น	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมเพื่อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ระยะสั้น	
	๔.๑๙ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)	
	๔.๒๐ พิจารณากำหนดปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	<b>มติที่ประชุม :</b> เห็นชอบกำหนดปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดประชุมเป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ทั้งนี้กำหนดการประชุมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	๔.๒๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒	<b>มติที่ประชุม:</b> เห็นชอบให้แก้ไขการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชา ของนายสุรสิทธิ์ พ่องคำ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสาขาเกษตรกลวิธาน เป็น สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (๑๑๑๐)	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๒๒ ขออนุมัติยืมเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓	<p><b>มติที่ประชุม:</b> ๑. เห็นชอบในหลักการยืมเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการดังกล่าวต้องได้รับเอกสารยืนยันจากกรมบัญชีกลางก่อนมหาวิทยาลัยจึงจะดำเนินการได้</p> <p>๒. อนุมัติให้ยืมเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙,๐๒๔,๔๑๒.๐๒ บาท</p>	ฝ่ายบริหาร
	๔.๒๓ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)	<b>มติที่ประชุม:</b> มติวาระลับ	
๕	เรื่องอื่น ๆ	<p><b>๕.๑</b> นายสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนหรือสร้างคนตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นบัณฑิตที่พร้อมใช้งาน กรณีดังกล่าวต้องการกำหนดเป้าหมายเพื่อทำทนายคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ดำเนินการเพื่อให้สามารถบัณฑิตที่พร้อมใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศได้ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของประเทศได้ ตัวอย่างการผลิตบัณฑิตที่พร้อมใช้งาน เช่นการผลิตบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนคือ Work Integrated Learning (WIL) คือมีการเรียนรู้กับชีวิตจริง ปฏิบัติงานจริงในการรักษาผู้ป่วย โดยเข้าปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ช่วยแพทย์ และในการศึกษาปีที่ ๖ จะต้องมีการฝึกปฏิบัติจริง</p> <p>การเรียนการสอนประเทศมาเลเซีย ประกาศว่ามหาวิทยาลัยที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนตามรูปแบบเดิมต้องทำ To You To I คือทำการเรียนการสอน ๒ ปี ในมหาวิทยาลัย อีก ๒ ปี ต้องออกไปปฏิบัติงาน ในขณะที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เริ่มมีการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติงานจริงในบางหลักสูตร อาทิ หลักสูตรสหกิจศึกษา ต่อมาเป็นหลักสูตร Work Integrated Learning (WIL)</p> <p>นโยบายให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เน้นการผลิตบัณฑิตที่พร้อมใช้งานนั้น กล่าวคือต้องการให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ To You To I โดยเริ่มจากเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด คือให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ๒ ปี อีก ๒ ปีเป็นการปฏิบัติงานจริง ความท้าทายนี้หากจะดำเนินการพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัยคงจะเป็นเรื่องยาก จึงขอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภคณาจารย์ได้นำไปความท้าทายนี้ โดยเริ่มดำเนินการในคณะที่สังกัด ส่วนเป้าหมายที่ประสงค์จะให้เริ่มดำเนินการเป็นลำดับแรกคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนทั้งคณะ โดยให้มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ To You To I โดยเริ่มจากเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด คือให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ๒ ปี อีก ๒ ปีเป็นการปฏิบัติงานจริง และจะต้องกำหนดวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็น Smart Farmer จะต้องประกาศให้ทราบว่าคณะนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีความรู้ความสามารถในเรื่อง Smart Farming อยู่ที่บ้านยังสามารถให้อาหารปลาได้ เป็นต้น</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าหากมหาวิทยาลัยใดประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว จะยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สิ่งที่มีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะต้องดำเนินการคือ</p> <p>๑) จัดระบบภาระงานอาจารย์จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร ที่อาจารย์จะสามารถออกไปข้างนอกได้ ไปศึกษาอะไรต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยก็ได้</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒) จัดระบบงานอาจารย์ที่เกี่ยวกับการพิจารณาผลงาน จะพิจารณาให้เป็นผลงานอย่างไรหากทำงานตามนั้น</p> <p>๓) ต้องกำหนดรูปแบบวิธีประเมินนักศึกษา จะประเมินอย่างไร ใช้รูปแบบผ่านหรือไม่ผ่าน เป็นต้น</p> <p>ระบบงบประมาณสนับสนุน เดิมที่เป็นโครงการของหลักสูตร WIL ก็มีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในปีนี้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายไว้ในแพลตฟอร์มที่ ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ซึ่งมีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านนี้ โดยมีงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท หากมหาวิทยาลัยรับความท้าทายและต้องการงบประมาณสนับสนุน เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ากินค่าอยู่ของนักศึกษา เพื่อออกไปนอกพื้นที่ หากยังไม่สามารถดำเนินการทั้งคณะได้ จะเริ่มดำเนินการในระดับหลักสูตรก่อนได้หรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้จะทำให้สิ่งที่มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตได้ตรงความต้องการนั้นมีความเป็นไปได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ผู้สนับสนุนที่ตัวอย่างบริษัทเบทาโกร จำกัด ซึ่งพร้อมจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ที่บริษัทเบทาโกร หากเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ อาจมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย ซึ่งมีการเจรจาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหากอธิการบดีและฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าอยากจะทำตามการตั้งที่กล่าวมา ภายใน ๑ เดือนนี้ อาจจะนัดปรึกษาหารือนอกรอบแล้วจัดทำเป็นโครงการขึ้นมา เพื่อเสนอต่อไปได้</p> <p><b>มติที่ประชุม ๑.</b> รับทราบนโยบายสภามหาวิทยาลัย กรณีให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ To You To I คือให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ๒ ปี อีก ๒ ปีเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริง</p> <p>๒. มอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการให้มีจัดการเรียนการสอนแบบ To You To I โดยให้เริ่มดำเนินการในคณะเทคโนโลยีการเกษตร</p> <p>๓. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณากำหนดวิธีการดำเนินการให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์</p> <p>๕.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการรับนักศึกษาในระบบ TCAS ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการรับนักศึกษาในรอบ TCAS รอบที่ ๑ ปรากฏว่ามีนักศึกษาสมัครทั่วประเทศ ๑๓,๐๐๐ กว่าคน คณะใหญ่ ๆ เช่นคณะแพทยศาสตร์รับนักศึกษาได้ไม่ถึง ๕ คน สาเหตุที่รับได้น้อยนั้น มิใช่เพราะนักศึกษาผ่านเกณฑ์ไม่ได้ แต่เกณฑ์หนึ่งในระบบ TCAS ของรอบที่ ๑ ระบุว่านักศึกษาที่ผ่านการเข้าเรียนจะต้องผ่านการชนะเลิศในการประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศหรือนานาชาติ ประเด็นนี้ต้องการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สาเหตุที่มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนจำนวนมาก หากแต่รับนักศึกษาได้น้อยเนื่องจากเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษามีมาตรฐานสูง</p>	